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สวัสดีประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน

 ในเดือนนี้ มีข่าวดีสำาหรับชาวมหิดลเกี่ยวกับ flexible benefit ว่าได้มีประกาศเพิ่มเติม 
ให้เบิกเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา รวมถึง smart watch ได้แล้ว ซึ่งในส่วนของสวัสดิการนี้   
สภาคณาจารย์ได้ผลักดันมาตลอด ให้บุคลากรของเรามีสวัสดิการที่มากขึ้น และดีขึ้นตามลำาดับ 
ขณะนี้สภาคณาจารย์กำาลังตามเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการเพิ่มเงินชดเชยเป็น 13.3 เท่าของ 
เงินเดือนซึ่งเทียบเท่ากับ 400 วัน ตามกฎหมายแรงงานเมื่อทำางานครบ 20 ปี ให้ผ่าน 
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงการผลักดันให้เพิ่มเงินสบทบของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้เพิ่มขึ้น 
ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

 สำาหรับในเดือนนี้สภาคณาจารย์ได้เรียนเชิญ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี  
มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำาให้ทราบว่าในระยะเวลาอันใกล้นี ้
ทางมหาวิทยาลัยจะผลักดันให้มีการทำา Job Grade ขึ้น เพื่อแบ่งเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยออกเป็นระดับ และต้องมีการประเมินเพื่อขึ้นไปยังระดับที่สูงขึ้น ซึ่งระยะแรกจะใช้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนก่อน ซึ่งสภาคณาจารย์จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 
และนำามาเสนอต่อประชาคมต่อไป

 สุดท้ายนี้ สำาหรับในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อ Covid-19 ต่อวันสูงถึงวันละ 2,000 กว่าคน 
สภาคณาจารย์ขอส่งความห่วงใยมายังชาวมหิดลทุกท่าน ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง 
Work from Home  และปลอดภัยจาก Covid-19 กันทุกท่านครับ
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 จากที่ เคยได้กล่าวถึงกรณีศึกษาความไม่เป็นธรรมในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการดำาเนินการเมื่อไม่พอใจในผลการประเมินภาระการปฏิบัติงาน ครั้งนี้ขอนำากรณีศึกษา 
การฟ้องร้องในศาลปกครองสูงสุด แม้จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาหลายปีและเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำาบล) แต่ข้อสรุปของคดีนี้นั้นสามารถนำามาเป็นประโยชน์ในระดับของมหาวิทยาลัยได้

 คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (นายกเทศมนตรี) มีคำาสั่งที่ 189/2547 ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำา
ปี พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547) ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำารงตำาแหน่งรองปลัดเทศบาล เนื่องจากมี
ผลประเมินการปฏิบัติงานต่ำากว่าร้อยละ 60 (ในระดับที่ต้องปรับปรุง) โดยผู้ฟ้องคดีประพฤติตนกระด้างกระเดื่อง
ต่อผู้บังคับบัญชา ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และ
หลังจากกลับมาปฏิบัติราชการก็ไม่ได้รายงานตัวต่อนายกเทศมนตรีแต่ไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาล
 ผูฟ้อ้งคดเีหน็วา่ การประเมนิไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หลงัจากรอ้งทกุขต์อ่ประธานคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (คณะกรรมการพนักงานเทศบาล) มีมติยกคำาร้องทุกข์ จึงนำาคดีมาฟ้องศาลปกครอง
ขอให้ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่งเพิกถอนคำาสั่งที่ 189/2547 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีนี้ว่า คำาสั่งไม่เลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเหตุผลดังนี้

 (1) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้นำาระบบเปิดมาใช้ในการประเมิน โดยมิได้มีการจัดทำาข้อตกลงการประเมินผลและ
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังไม่ได้แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งไม่ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งผลการปฏิบัติงาน
 (2) การนำาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านพ้นไปในรอบก่อนมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบนี้ด้วย เป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดให้ใช้คะแนนผลการประเมิน 
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้นๆ
 (3) การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่ไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาล พฤติการณ์
ยังรับฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโดยประพฤติตนผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 สัตตรส และมาตรา 48 เอกูนวีสติ ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่
กำาหนดไว้ว่าจะต้องไปรายงานตัวต่อนายกเทศมนตรีด้วย ประกอบกับไม่มีคำาสั่งลายลักษณ์อักษรจากผู้ถูกฟ้อง 
คดีที่ 1 ว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานที่เทศบาลจะต้องไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เท่านั้น จึงถือได้ว่า 
การรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาเป็นไปเพียงเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อ
ที่จะได้มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติต่อไปเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาลซึ่งเป็น 

กรณีศึกษาคดีศาลปกครอง : ความไม่เป็นธรรม
ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

บทความโดย
รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์์

ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้ฟ้องคดีก็เข้าใจว่าได้ไปรายงานตัวตามขั้นตอนของกฎหมายและแบบธรรมเนียมโดย 
ปกติแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
 (4) ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมก็ยังรับฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโดย
ประพฤติตนผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าประชุมและไม่ได้
รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก็ไม่ได้ดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำาเนินการ
ทางวนิยัแกผู่ฟ้อ้งคดกีรณทีีเ่หน็วา่ผูฟ้อ้งคดกีระดา้งกระเดือ่งตอ่ผูบ้งัคบับญัชาเพยีงแตว่า่กลา่วตกัเตอืนดว้ยวาจา 
เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสแก้ไขและปรับปรุงตัวเองเท่านั้น กรณีนี้จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยที่หนัก
กว่าโทษภาคทัณฑ์จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่อย่างใด

 จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำาสั่งที่ 189/2547 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำาสั่ง โดยให้ดำาเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีคำาสั่งใหม่โดยไม่ให้นำา
เหตุผลในการประเมินครั้งที่ 1 ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาและให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีคำาพิพากษานี้ (คำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 481/2555)

 จากคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในกรณีศึกษาดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาควรประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรม คุณธรรมและโปร่งใส ด้วยการยึดตามระเบียบการประเมินผลการประเมินและ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนระบบเปิด มีการทำาข้อตกลงการประเมินอย่างถูกต้องชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
มีโอกาสชี้แจงโต้แย้งผลการประเมินผล โดยให้ยึดหลักที่ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นการให้รางวัล มิใช ่
การลงโทษกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ที่มา: วารสารกรมประชาสัมพันธ์ คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัว ฉบับเดือนมีนาคม 2556
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ซื้ออาหารจานเดียวอย่างไร 
ปลอดภัยจากโควิด-19
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 
            ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย     
           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาโดย  ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
อินโฟกราฟฟิกโดย  รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 

อาจารย์ประจำาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 อาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง  
ข้าวหมูกรอบ เป็นเมนูในดวงใจของหลายคน เพราะว่า  
หาซ้ือง่าย สะดวก รวดเร็ว อิ่ม อร่อย ในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้ แม้ว่า..
อาหารจานเดียวเป็นอาหารปรุงสุก ผ่านความร้อนใน
ระดบัทีฆ่า่เชือ้โควิดได ้แมว่้า..องค์การอนามยัโลกจะยืนยนั
วา่ โควดิ-19 ไมต่ดิจากการรบัประทานอาหาร แต ่มือของ

คนขายที่สับไก่ให้เรา ห่ออาหารให้เรา หากมีเชื้อโควิด 
ปนเปื้อน ก็ไม่แน่...ดังนั้น ควรเลือกซื้ออาหารจานเดียว
จากร้านที่สะอาด คนขายสวมหน้ากากทุกคน วัตถุดิบ 
อยู่ในภาชนะปิดมิดชิด ที่สำาคัญ ควรสั่งให้ห่อแยกผักสด 
เช่น แตงกวา ต้นหอม มะนาว ออกจากอาหารสุก และเมื่อ
มาถึงบ้านควรอุ่นอาหารสุกให้ร้อน และล้างผักสดให้
สะอาด ก่อนจะรับประทานเสมอ

mu
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 กลับมาพบกันในครั้งที่ 2 ยังคงนำาเสนอเรื่องของโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล นั่นคือภาพของ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
  ในปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  
มีพระดำาริอยากให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ จ.สมุทรปราการ ขึ้น 
 ต่อมาปี พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (Chakri Naruebodindra Medical  
Institute) นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส 
พระราชพธีิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมือ่วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2554 ประดิษฐานทีอ่าคารโรงพยาบาลรามาธิบด ี
จักรีนฤบดินทร์ ด้วย
 วนัที ่2 ตลุาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่โรงพยาบาลของสถาบันการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร ์วา่ “โรงพยาบาลรามาธบิดี
จักรีนฤบดินทร์” 
 วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า 
มหาจกัรสิีรนิธรฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จพระราชดำาเนนิทรงเปดิสถาบันการแพทย์จกัรนีฤบดินทร ์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จึงถือว่า วันท่ี 25 ธันวาคม ของ 
ทุกปี เป็นวันครบรอบของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ด้วย

โดย   รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์
         สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป
         จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เล่าเร่ืองผ่านภาพ
คอลัมน์ 



ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ   รศ.พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์

กองบรรณาธิการ    ผศ.ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช รศ.พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล 
     อ.ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผศ.ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธ์ิ ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุ เมธชัย 

     อ.ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์   อ.ดร.วีรยา การพานิช

ประสานงานกลาง    พัชญา วงษ์วันทนีย์  ดาริน พรหมศิลป์

ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม    พรศิริ บุญมาวงค์

เจ้าของ     สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  สำานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 5
         999  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170
         โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2  โทรสาร : 0-2849-6350

 รรณาธิการแถลง บ
โดย   รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์

 สวัสดีเดือนแห่งประเพณีวันปีใหม่ไทย 
วันสงกรานต์น่ันเอง ปีน้ีเราต้อนรับปีใหม่ไทยกันด้วย
จำานวนผู้ป่วยโควิดท่ีพุ่งข้ึนมาต้ังแต่ต้นเดือน จนผู้ป่วย
ติดเช้ือโควิดรายวันพุ่งทะลุ 2,000 กว่ารายมาหลัง
สงกรานต์และมีแนวโน้มจะยังไม่จบง่าย ๆ  ขอให้ประชาคม
ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดี การ์ดอย่าตกและ
ปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตคราวน้ีไปด้วยกันค่ะ

 นอกจากน้ี เดือนน้ียังมีวันสำาคัญอีกหลายวัน 
ไม่ว่าจะเป็นวันจักรี วันท่ี 6 เมษายน วันครบรอบการ
สถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 239 ปี ในวันท่ี 21 
เมษายน และ 133 ปี โรงพยาบาลศิริราช เม่ือวันท่ี 26 
เมษายน ท่ีผ่านมา 

 ในฉบับน้ี สภาคณาจารย์ได้รับเกียรติจากท่าน
รองอธิการบดี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ มาบรรยาย
พิเศษเร่ือง Flagship ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ คร้ังท่ี 4/2564 และมีข่าวดีจากท่านประธานสภา
คณาจารย์เร่ือง flexible benefit ว่าสามารถเบิกจ่าย 
ในเร่ืองของ อุปกรณ์กีฬา และ smart watch ได้แล้ว

 และยังมีบทความจากประธานกรรมการ 
ฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล สภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง กรณีศึกษาคดีศาลปกครอง : 
ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ให้ความรู้แก่ประชาคมในกรณีท่ีต้องมีการฟ้องร้อง 
เป็นคดีทางปกครองในเร่ืองของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
 

 ในส่วนของคอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค” 
พบกับเร่ืองง่าย ๆ ท่ีสามารถนำาไปปฏิบัติในชีวิต 
ประจำาวันได้ เร่ือง ซ้ืออาหารจานเดียวอย่างไร ปลอดภัย
จากโควิด-19 และคอลัมน์สุดท้าย “เล่าเร่ืองผ่านภาพ” 
ในฉบับน้ีเป็นการเล่าประวัติของสถาบันการแพทย์จักรี 
นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 หากท่านมีความประสงค์ส่งบทความ ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาคมชาวมหิดล 
สามารถส่งมาได้ตามช่องทางต่าง ๆ  ของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ ฝากกดไลค์และติดตามเพจ 
“MU Faculty Senate” เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารท่ี 
ทันเหตุการณ์ของสภาคณาจารย์ค่ะ

 สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีติดตาม 
ข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างดี
ตลอดมาค่ะ

     แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ


